

2025

ERITREAN SOVEREIGNTY AND ETHIOPIA'S QUEST FOR SEA ACCESS



The Red Sea Task Force



March 24, 2025
11:00 AM EST

**RED SEA TASK FORCE VIRTUAL PRESS CONFERENCE
ON
ERITREAN SOVEREIGNTY AND ETHIOPIA'S QUEST FOR SEA ACCESS**

Work Product of the Red Sea Task Force

Note: this compilation contains Executive Summary/**ጽመት ትክክለኛን ለሰምን/ የጥናት መረጃን ማቀበት/ ማቅረብ/ ማቅረብ/ አማርኛ፣ ኢማርኛ፣ and عربی, respectively.**

The Red Sea Task Force is an independent body created by the following Eritrean Scholars, listed in the order of their appearance in the text of the main report (will be released at the end of the meeting):

Yohannes Haile, Gebre H. Tesfagiorgis, Mohamed Kheir Omar, Mebrahtu Ateweberhan, Paulos Tesfagiorgis, Teame Tewolde-Berhan, Kidane Mengisteab, Sengal Woldetensae, Mengsteab Tesfayohannes

EXECUTIVE SUMMARY

In addressing the Ethiopian Parliament on October 13, 2023, Ethiopia's Prime Minister (PM), Abiy Ahmed, declared the Red Sea as "the natural border of Ethiopia" and described ownership of the Red Sea as "an existential issue." The Ethiopian PM's assertion of owning and/or accessing the Red Sea was based on history, geography, demography, ethnicity, law, and economic factors. Moreover, the PM asserted that, if not during his tenure in power or the current generation, the next generation should make ownership of the Red Sea a reality, which is tantamount to seeding a time bomb. Such a declaration goes against international law, and undermines the independence, sovereignty and territorial integrity of Eritrea and the other coastal countries in the region. It also endangers the Horn of Africa's peace, security, and integrity.

The Red Sea Task Force was established in response to such declarations with the purpose of conducting objective studies and performing in-depth analyses on the different aspects of Ethiopia's claim of ownership and access to the Red Sea, and disseminating the outcomes through publications and other platforms. The task force is comprised of nine independent Eritrean scholars with no affiliation to any political entity. Its membership is based only on the individual scholar's merit of possessing relevant expertise and interest, and having direct or indirect involvement in the subject matter. Corresponding to the bases of Ethiopia's claim to the ownership of the Red Sea, the task force investigated four areas: (1) history, (2) geography, demography and ethnicity, (3) law of the sea, and (4) economy.

First, we investigated the historical basis of Ethiopia's claim to ownership of the Red Sea. We explored ancient history, including the Aksumite Kingdom era, to establish the common heritage of the communities in the region. We continued to the more relevant modern history, especially the advent of European colonialism, which shaped the current state borders. Eritrea was established as an Italian colony in 1890 after accords with Afar chiefs and occupying other parts. A series of agreements between colonial Italy and Ethiopia established the currently recognized borders between Eritrea and Ethiopia. After the defeat of Italy in 1941 and the installation of the British Military Administration, Eritrean intellectuals formed political parties, some proponents of independence, others of unification with Ethiopia. The UN-established federation of Eritrea with Ethiopia eventually led to the illegal annexation of Eritrea by Ethiopia. Subsequently, Eritreans commenced an armed struggle in 1961, which resulted in de facto independence of Eritrea in 1991. A United Nations (UN)-supported referendum was held in 1993 that formalized Eritrea's independence, becoming a member of the UN as a sovereign state on May 28, 1993.

Second, we examined the two interlinked issues of geography and demography as well as ethnicity arguments Ethiopia uses to support its claim for ownership of and/or access to the sea. Our analysis revealed that socio-political and socio-economic isolations exist

within and between countries in the Horn of Africa in general and in Ethiopia in particular. Moreover, we showed three interrelated historical developments that aggravate the socio-natural isolation driven by the physical-climatic conditions: (1) the social distance triggered by the expansion of Islam in the lowlands and coastal areas of the region, forcing the central Abyssinian empire south and westwards, (2) the occupation of coastal areas by Europeans in the 19th Century, creating new political entities and borderlands and (3) misguided development policies followed during the post-colonial period, including recent interaction with globalization. On the ethnic Afar-based Ethiopia's claim of ownership of the sea, our analysis unveiled the Afar population played crucial roles in the anti-colonial struggle and throughout Eritrea's struggle for independence. Arguments claiming that Afar-inhabited lands in Eritrea should belong to Ethiopia, solely because the majority of the Afar people reside in Ethiopia, reflect selective convenience in a region where numerous ethnic groups transcend national borders. It also contravenes the territorial integrity and sovereignty of Eritrea and Djibouti, and contradicts with the African Union (AU) policy and international norms.

Third, in the legal area, the Law of the Sea, we establish that Ethiopia has the right of access to the sea, but not ownership. Any claim of ownership of the Eritrean Red Sea coast or its ports and/or a threat of using force is a direct affront to the sovereignty and territorial integrity of Eritrea. It contravenes two established international laws: (1) the 1964 African *uti possidetis*, which declared "*sovereignty and inviolability of colonially inherited boundaries ...*," and (2) Article 4 of the UN Charter which prohibits "*the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state*." International Law, specifically Article 125 of the UN Law of the Sea provides landlocked Ethiopia the right of access to the sea through Eritrea and the other transit states in the Horn of Africa. But that right is not absolute. The landlocked state's right is contingent on an agreement with the transit state. Thus, Ethiopia's right of access to the sea should be implemented through a good-faith, bilateral agreement between the landlocked State of Ethiopia and the transit State of Eritrea in a way that does not violate Eritrea's sovereignty and territorial integrity.

Fourth, regarding economic and security considerations, our analytical investigation does not indicate that Ethiopia faces an existential threat due to its landlocked status. On the contrary, Ethiopia enjoyed double-digit economic growth from 1998 to 2018, without using Eritrean ports. Ethiopia benefits from relatively short distances to multiple ports in neighboring littoral states. For instance, the distance from Addis Ababa to the port of Djibouti is slightly shorter than to Eritrea's port of Assab. Unlike many other landlocked nations, Ethiopia's proximity to these ports helps keep transit costs comparatively low. Moreover, as stipulated in the international law of the sea, neighboring littoral states never denied Ethiopia its right to access the sea. Our findings further suggest that the absence of a naval base has not posed any security risk to Ethiopia's maritime trade.

Instead, Ethiopia's current security threats stem more from internal rather than external forces. These domestic challenges far outweigh the strategic disadvantages of lacking direct coastal control. Among these internal hurdles, the complexities of Ethiopia's ongoing nation-building stands tall, which entails perpetual chronic internal conflicts that threaten the country's unity and integrity. Such fundamental problems warrant due attention and resolution for Ethiopia to achieve its long-term development ambitions.

Overall, our comprehensive analysis unveiled that the premises on which Ethiopia's Prime Minister and other Ethiopian elites claimed ownership of the Red Sea are inaccurate and unsubstantiated.

Finally, we concluded our study with a few recommendations: (1) Ethiopians need to reconcile with Eritrea's independence and sovereignty, (2) Eritrea and other concerned coastal states should acknowledge and uphold Ethiopia's legitimate right to access the sea and transit, in accordance with international maritime law, (3) Eritrea and Ethiopia should engage in good-faith negotiations to establish a bilateral agreement that ensures mutually beneficial, win-win outcomes, (4) Ethiopia should refrain from posing military threats and playing the ethnic Afar card in its pursuit for ownership of the Red Sea, and (5) Regional states should explore possibilities for sustainable win-win solution such as negotiating multilateral agreements to foster regional economic integration and collective security arrangement. These recommendations are elucidated in the "Summary and Conclusion" section of the project. Our recommendations underscore peaceful bilateral and/or multilateral negotiations and cooperation amongst states in general and between Eritrea and Ethiopia in particular. We sincerely believe that implementing these recommendations would promote peace, stability and development in the Horn of Africa.

ዶግ ተስፋኑ ለበዋን

የ13 ቀንም፡ 2023፡ ቅድሚያ ማረከትር አ.ት.የኩል፡ ደከተር አብይ አስተዳደር፡ ገዢርለማ ማኑ አብ ስዕምያ
መደረጉ፡ ቁዕስ ባሕሪ “በሀርፍዎች ደብ አ.ት.የኩል” ከባሌ ምግባርነት፡ ማኑ የንግድ ቁዕስ ባሕሪ ከህልዋ “ናይ
ምህላዊ ነዚምህላዊ ዘንድና ይ” ከባሌ ምግባር ይዘገበ፡ እኔ ቅድሚያ ማረከትር አብቤ ማዘዣ ፍቃድ አ.ት.የኩል
የንግድ ቁዕስን ተመቻለሁት አቅራቢ ባሕርን አመልካቸ በቅርቡ ምትት፡ አብ ታሪክ፡ ፕሮግራም፡ የጥቅም
አትኩዎች በምድናቸው፡ ሙሉን ቁጥርዎች ለችሁታትን ቤትመርክሱ ነው፡ ከባሌ አሳቶ እኔ ቅድሚያ ማረከትር፡
የሰኔ ገጽ አብ ስልጣን ከሰ ወይ እሱ ስፋት ወለደ የተማበበ እንተዘረዘሩለ፡ ቤትመጀክር ወለደታት ቤቶች
ቀዕስ ባሕሪ፡ ከዚህ ከባሌው ምኞችም በምንጫ፡ ከዚህ በዚህ አትቃቃዎች ከተማ፡ ቤቱ ወለደታት ወለደ
ገዢና-ለም ከካልና ድጋፍ ከምዘዴባል ወን አትንበሱ፡ ከዚህ በዚህ መግለጫ፡ አንድር አህተፈዋ ሲጋ ተከታታይ
የዚህ ከባሌ፡ የኩል፡ ለአገልግሎትን የገዢና-ለም አትቃቃዎች ከተማ፡ ከዚህ በዚህ መግለጫ፡ አንድር አህተፈዋ
ግዢና-ለም በዚህ፡ በአፈጻጸም እኔ በዚህ መግለጫ፡ ከዚህ በዚህ መግለጫ፡ አንድር አህተፈዋ ሲጋ ተከታታይ

አዲለ ዲማግኝ ቁይሳ ባሻር (The Red Sea Task Force): ገዢያው አካመሰለ ብሃንስኩን የተደረገ መግለጫት፡ ከምኑ ወጥም አዳራቸ አዋጅት ምላሽ ገዢያዊ በተመሰረተ ከይሁ፡ ቅንዳ ደለማኬ፡ ይዘረው መግኘዕትታት በምክብድ፡ ገዢ አቶኑናኝ ስቶ የሚነት ቁይሳ ባሻርን ተመቻነትን ምግባርኩ ምግባት በልምቻት ደሻር ምግቻት፡ ባሻርኩ ወጪኑት በቀተማትን ካልሱት መግገዕታትን ምዝርጋዕስ እና፡ እኔ አዲለ ዲማግኝ በትኩኖት ፍቃድ ምስ በኋኒ ሚስቴር እና ምትኩስስር ሙይበለጥኝ እርትራውያን ምሆኑት ወቅሙ እና፡ እባላለተም፡ እብ ዓውራ ተምህርኩን፡ ፍልጠትን ተመክሮን፡ በቻቻነት ከምኑ ወን ተገኝነት እና፣ ቀርቡ ለሎ እርከበትን በተመርከብ ጥረድ እና፡ በመረጃቱ በቀድማይ ማረጋገጫ እርትራናኝን ካልሱት አቶኑናኝውያን ለሂቻንን ገያንኩት ቁይሳ ባሻርን ተመቻነት እና ይ ባሻርን በቻቻበት ምግባት፡ አዲለ ዲማግኝ ነዚም በሰበሰ እርበዕት እጥበታት መርማኩ፡ (1) ታሪክ፡ (2) ፍልጠት፡ የጥምሮች እና ሚስቴር እናኝናኝ ምግባት፡ (3) ስነ ባሻር፡ (4) ቀጥበ፡

1. ପାଇଁ

2. ደንብ: ይጥገናን አትጀክም ባጥድናታትን

ከልከድ: ነቶም ካላት ጥን ከአ ንጽሕፍስናም ባተካሳና ስቶ ይጥገናን ይጥገናን መርማርና፡ ከምኑውን ነቱ አትጀክም፡ የዚህንት ቁይ በእርሱ ወደ ተጠቃሚነት አድራሻ በእርሱ አመልካችም ከም ቅንዳ መከራከሪ ነጥበ ገዢም በቅርቡዋም፡ አትጀክም ባጥድናታት ማለከል በግብረ ስነ-መግባት ገዢታምና፡ መጠናዕችና፡ እብ ወሰንበ ማለትን እብ መንን ማለትን ቁርሬ አቀራዊ በኩል፡ እብ አትጀክም ድማ በፍላይ፡ ሂሳብዕውን ማስበረታዊውን ተነስተት ከምዎለ አነስተ፡ ነቱ በቅርቡ መረጃን ከሰማዊ ከነታትን በድረሰና ማረጋገጧ ተነስተ፡ ለሰነት የገዢዎለ አነስተ፡ በተመሳሳይ፡ ነቱ በቅርቡ መረጃን ከሰማዊ ከነታትን በድረሰና ማረጋገጧ ተነስተ፡ (1) በሰንበ ምስፈጸናና እስልምና ፍብ ምስፈጸም ቁላታትን ገዢግም በእርሱ ዓይነት ሆኖ ባተበገለ ማስበረታዊ ለከቀት፡ ገማሽለይ ባዘለት አበሽ ገዢዎንን ገዢዎስና ከምዎስ እብና ማስመርመውን፡ አይደለም ዓይነት ለረዳ ሂሳብዕውን ከምዎስጠረን፡ እብ መንን ማለት ይበት ከምዎስ ምግባር፡ (3) ይከራ መማከኑት በሰነድ የገዢ መስርአ ማለፈ ሆኖም ተንተኛ፡ እንተገኘ እብ ቁረጥ እዋን ምስ ማለባለቤትን (ዓለምለካውንት) ተተክክለ ባተካታው ዓይ ቁጥጥ ሂሳብ፡ ነቱ ተነስለ በያድ ከምዎስዎል ምግባር፡ እብና ገዢ የሰ-መማከኑትውን፡ ከብ 1940ታት አተካሂ ከሰባ ዓይነት በተኩረድ እርካታዊ ቅልል ህዝቦ እርካታን ወሰን ተራ ከም በሰበር የመልከት፡ ባተፈላለየ በፋይ ሂሳብዕው ይበት ሰነድም በብዝሩ እብ በርከበለ ሆኖ፡ ገዢ የሰ ተራይ ልለት፡ በብዝሩ የሰ እትጀክም ለሰነድ ማረጋገጧ፡ እብ እርካታ በርከበ የሰ በነበረው እብ አትጀክም ከእቱ አለው ምባል፡ ለዘተዚ ከም ምምራሽ (selective convenience) ተራይ ልለት፡ የሰ ባዘለት አድነትን ለአ-ለውነትን እርካታን ተብሎትን በስርዓት፡ ምስ ወ-ፊለትን ሂሳብ ለሰነድ አቀራዊ ለሰነድ አሁን-ሰውን ተረሙ እውነት፡

3. አሁን-ሰው አሁን በእርሱ

እብ ለሁዋዊ መዳደሪ (አሁን በእርሱ በገምልከት)፡ አትጀክም መሰል ተጠቃሚነት አድራሻ በእርሱ ከም ለለዋ፡ ከብኑ ላይ ባን የዚህንት ከሁልዋ ከምዎይነለል መጠናዕችና የንግድ፡ በኋኑ ይሞት ምትት ለማድባ የዚህንት ገዢግም ቁይ በእርሱ እርካታን ወደባቻት፡ ወደ ድማ በከራይ በምርመራና በእርሱ ምዕራፍን በግብረ ማረጋገጧ፡ ከም ይኖረት እብ ለሰለ ለአ-ለውነትን ባዘለት አድነትን እርካታ እየ በእሳበ፡ በቅርቡ ድማ፡ ምስ ካላት ቁጥጥት አሁን-ሰው ለመፈጸም ነው፡ (1) “ልአ-ለውነትን ከብ መማከኑት ባተመርሱ ይበት ለዚምተአስ...” በእውሔ “እብ በዘመኝ ሪሳኔ” ((uti possidetis) በብል፡ በዚው ከዚ ተፈለጥ ዓይ ከ 1964 ዓይ አቀራዊ ለሰነድ አሁን-ሰው፡ (2) እንደር ባዘለት ማለት ወደ ሂሳብዕው ዓይነት ማለት በግብረ ምርመራና ወደ አይደለ ምጥቃም ቤትልከል ዓይቀም 4 ዓይ ለሰነድ ማለት ተርጉም፡ እሁን-ሰው አሁን፡ በፍላይ ድማ ዓይቀም 125 ዓይ ለሰነድ ማለት አሁን በእርሱ፡ ባንድነት በእርሱ ለዚምተአስ አትጀክም፡ በእርካታ እልአት እብ ቁርሬ አቀራዊ ቤትልከል ገዢግም በግብረ ማረጋገጧ፡ በመስረቱ እብ ለዚምተ ከልአነ ማለት፡ ማለት እብ መንን እታ አድራሻ በግብረ ለለዋን ለዚምተ ማረጋገጧ፡ ለዚምተ ከተመርከበ፡ ዓይ አትጀክም በእርሱ ዓይ ምጥቃም መሰል እምበር፡ እብ ለፍድ ድልየትን ከልተካዊ ለዚምተ አትጀክምን እርካታን መሰነድ በግብረ፡ ለአ-ለውነትን ባዘለት አድነት እርካታን በዘመኝ መንገዶ፡ ከትግበር ይግባለ፡

4. ቁጥጥን የጥቃት

በአዲሽኑ፡ ቁጥጥር ማረሰተና አትዋቂያ ይከና ካልከት ልሃችን አትዋቂያ፡ ጉዜነት ቁደሚ ባለስ በዘምላከት ብቻረበው የማሽንያት ይከና መርተም፡ ካብ አቶ ንረዳቅ የማሽንን መስራት ከምዘይበላን የመጋጌዎች መጽፍዎችና የመለዝኑ፡

አብ መወዳእታ፡ የሚጠሩት መጽናፍትና በዚም ብስዕባ ወጪዎች ለቦዋጥት ጉባኤም፡ (1) አቶኑኝድዎችን አብ
ፍጻነትን ለኢትዮጵትን ነርተራ ዘዴወልው አሻብረት ከህልወም ይግባኝ፡ (2) ነርተራን ካላት አኖሪ ብስራ
ገዢናና ገጋብዕት ማጋጀት፡ በመሸረት አሁንጠቃቅ አብ ብስራ፡ ጉባኤኝድዎች አኖሪ ብስርን ተራጋዕትን
(የሚትከላለው) ፍይ የሚችም ሲጠቀሙ አኖሪው ከሆነን ከድግኑን፡ (3) ነርተራን አቶኑኝድዎች፡ አብ ሰኞች ድጋት
ዘተዋጊዎች የፈጸም፡ ገኩልቱ ሁዝብዕት በበቅምን ፍይ አብር ዓውት ከረጋግጣን ካላተኝ ስምምነትን
የሞድናቸትን ከሚሰርታ፡ (4) አቶኑኝድዎች ተከሳሽ ብስራ የሚመሬን ተግልው ወተገደራዊ ስማካት አብ የሚቀርቡ፡ በፌዴራል
የአብ ሁንጻዎች ፍይ በፌዴራል ነርደ ከም ምጽዋትን የሚትከታታነት ከከተማው ይግባኝ፡ (5) አብቱ ሥነ ነርቴብ የገዢና
ድማ፡ ገዘዕች ፍይ አብር ዓውታት ከሚኖሩ፡ አብ ከም ሆኖም ቅጂጠባዊ ወሆናቸት፡ የሚችም ቀበሌዊ ዘዴታ
አካመሰለ፡ ተከሳሽዕት ከድህሰነን ቀበሌዊ ስምምነት ከበገኘን ይግባኝ፡ ከዚም ለቦዋጥት አብቱ “ድማቹን
መደምደምቹን” ባኩስ መጠቃለለ ከፌላ ፍይቱ መጽናፍቱ በበያና ተንሮርም አለው፡ ለቦዋጥቱን እምበኑ፡ አብ
መንገዱ ማጋጀት በፌዴራል፡ አብ መንገዱ ነርተራን አቶኑኝድዎች ውማ በፍጻይ፡ ለሰማዊ ካላተኝ ወጪዎች
ስምምነትን የሚትከበበርን በተልሱ አያም፡ እዚም ለቦዋጥት አብ ግብር እንተወጣለሁም፡ አብ ቅርንጫ አኖሪው ለሰማን
ምርጋዕስ የሚቆናለን አብ የሚሰሩን ከምአከባቢነት በወጪ ገልጻን፡

የጥናት ወረቀት ለቍዴ

የኢትዮጵያ ማቅረብ ሙሉዴንበር ዓ/ቤ አጭር እህመድ፣ በጥቅምት 13 ቀን 2023 ለኢትዮጵያ ፖርቲውን ገዢ
በደርሃበት ወቂት፣ ስለ ቁይዲቱ ጉዳይ አገልተዋል፡ ቁይ ማርጫ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንብር መሆኑን እና
“የኢትዮጵያ የህልውና ጥያቄም ነው” በማለት ገልጋዕል፡ እነዚህ የኢትዮጵያ የቀይ ማርጫ ለሰነድነት
በታሪክ፣ በቃላጊ ማረጋገጫ፣ ሰነዶች፣ በትኩስ፣ በትኩስ፣ በሁኔና እና በኤሌክትሻዊ ትስቦርሱች ላይ የተመዘረዘሩት ሰነዱ፣ ይህ
የባለቤትነት ጥያቄ እውን መኖሪያ አለበት በማለት አበራርጋዕል፡ ቅጽለውና ይህ ወሰኝ ጥያቄ በዚህ በአሁን
ተወልደና የመንግስት አስተዳደር ካልተመለከ፣ ልዩ እንደተቀበረ በምብ ወይም በሚቀጥለው ትወልደ
እንደሚመለከና እትዮጵያው የረዳ የወን የወር በር እንደሚኖሩት አልጠራ-መርም በማለት ፍልነት-ቃውሸም ገልጋዕል፡
እንዲሁ እያነቱ መግለጫ ጥን ከተቀመጥ ጉዳቱ ይዘጋል፡ በቀጥታ የዓለም አቀፍ ስጋትን ማሞር የሚጠረር ነው፡፡
በተጨማሪም እርትራና የለሎች የኢትዮጵያው የወር እርቶ ያለችው ግልጋት ለወ-ለውነትና የግዢት እንደነት በቀጥታ
እንደ መጣለ ማለትና ነው፡፡ የአፍሪካ ቅንድን ለለቀ ለሰነድ የመልካም ገርበትና የማንጠበት ሂደት እንደሚያደርግቷል
ታሳቢ ማድረግና የሰራራጋል፡

የጥናትኝን ከፍል ያተከራው: በእትናትኝ የቀይ ማር ባለቤትነት የደንብቸል ጥያቄ ታሪክዎች መሰረት
ዋጋ በመደረግ መልካ፣በከላሉ ወሰኑ ያለት ማህበረሰቦችን የአመሰራረት ሆኖታ በማተኩት ነው፡፡ ይህም እስከ
የአውራድዎችን ቅና ገዢዎች ወደ አከባቢው በመምጣት እንደሆነ የአሁን የቀጠናው ሁሉት ይገኘው
እንደተቀረቡና፣ ታሪክዎች ፖድታቸውም እንደሆነ እንደሆነ እንደመንዳርድር ለመተንተኞና ለማቅረብ ነው፡፡ ለለዘህ
ጥናቱም ከአከባቢዎች ከመን መንገሥት ይሞር ያለት ታሪክዎች ፖድታቸን አከታል፡፡ ተናታቸን በይበልጥ ያተከራው
ተማማይነት ባለቸው ታሪክዎች ፖድታቸ ላይ ተናታ ለማካኤል ነው፡፡ በጥናታቸን መሰረት፣ እናርተር በ1890 የሚልኝን
ቁና ማዘት ሆኖ የተመለረተቸው ከአከባቢው የእኔር ባለባቸው ከቁና ገዢዎች የሆነ የመራት ማረጋገጫ ይሞር፡
በተከታታይም በቁና ገዢዎች አጠላቸና በእትናትኝ መከከል በተደረገተ አፈሰላዊ ለምምነቶች ምዝኑያት ነው፡፡ በዘመኝ
ምዝኑያት፣ በእሁኑ ገዢ በእናርተር እና በእትናትኝ መከከል አፈሰላዊ እውቀና ያለውና ግልጋ የሆነ የህሳኑ ሁሉት ይገኘው
የሚልኝ ከሆነ ገዢ ይሞር ይና ሆኖዋል፡፡ በ1941 ሌላቸን ተሽንድ አሽናልዋ እንግላዝዎ በእናርተር
መታደራዊ አስተዳደርን ከቁቃመቻ በቁና የእናርተር የሚሆና የተለያየ የፖስታ ይጋልቸቸን (TCAቸቸን)
አቁቃመዋል፡ እነዚህ የተቁቃመት ተርጉምቸን የተለያየ ዓለማ የንብረቶች ነው፡፡ ለምሳሌ የእናርተር ነገኑ አቅንቸዋል፡
የእትናትኝ የቀይ ማር ባለቤትነት የደንብቸል ጥያቄ ታሪክዎች የሚፈጸማል፤ ልጋጋቸው ነው፡፡

Ուղարկող տաղավար Ֆ. Առաքելյան առաջնորդությամբ պահպանության մեջ է հանձնվել ՀՀ Նախագահի կողմէ ստուգայի աշխատավայրում՝ առաջարկություն ունեցած առաջնորդությամբ:

መ/ቤት የተተቁ ትግል በማካራድ፣ የአገራቸውን እነዚህ 1991 አውን አደጋጭ፣ በ1993 የተባበሩት መንግስት ደርጅት (UN) የተደገኘና የተማከለ ሆኖ ወ-ሳኔ በማንበት 28 ቀን 1993 ተደርገ፣ ከዚ ገዢ ፕሮጀክት ለወ-ሳኔ ነው ሆኖ የተባበሩት መንግስት ደርጅት አሳላ ነት፡፡

սլե՛տ բրդժան հեռա քիւշը : հերձք զՊԱԾ ՈՅ ՂԱՅԵՆՆ ԹՔՓՎՆ ԴԱՂՊ ԼՊՀՀԿ
ՔՄԴ-Ը ԹՔԳՐԱ ԲՍԼԵԿ ԲՏԴՈՒ ՔԷՀԱՊՃ ՀԸ ՔԸՆ-ՄԿՈ ԴՔԲՇՆ ԼՄՃԵՌ ՆՎ:: ԶՍ ԻԵԼ ՏԳԺԵՌ::
ՈԽՔԸ ՓՆՑ ՈԽՈՓԽԸ ՀԸ ՈՒԼԵՑՄ ՈԽԸ-ՄՐՃՔ Մ-Ը ՔՃՆ- ՊՍԱՌ-ՄԱԴԿՈՎ ՀԻՄՊՀՊ ՊՐԴՐՖ
ՀՆՁՒ Ք ՔՈԽԸ- ՔՄԵՂԱ ՄԵԺՄԸ ՀՆՁԱԿՈՒ ՔԴՔԱ:: ԼԱՍՄ ԸՆԴ ՀԸՆ ՈՂԵՔ ԲՏՔՔԱ ԺԸՆՎ
ԽՈՒ-Ք ՄԳՃԵՔՄ ՔՈՂՈՂՊԱ:: ԼՆԱՍՄ ՔՄԿԻՆՆ ԳՔՄ:: (1) ՀՈԽԱԾԳ ՈՓԽՄ ՀԻԽՈՓՎԾ ՈՂԱԾ
ՔԸՄՄ ՀԻԽՈՓՎԾ ԱԽՈԽ. ՈՄԱԿԿ-Կ ՈՂԻՒԽԱՄ ՔՊԱՅԱՋՐ ՔԷՀԱՊՃԿ ՀԸԿԱԾ ՔԻՆՅԵՌ:: ՄԿԻՆՆ ԳՔՄ ՔԱԱԾ
ՊԿԴ ԶՈՒՈԾ ՈԶ ՔՊՃԱ ՀԿՊՄ ՈՇ ՄՎՈՒ ՀՆՁՓԾ: (2) Ո19ՀՄ ԻԵԼ ԽՄԴ: ՔՊՃԱ ՔԸՄՄ
ՈԽՄ-Ը ՈՄՔԱՆ ՔՊԻՆՅԵՌ ԲՏԼԵՔ ՔՇԱԼԵԿ ՔՊՄՔԾ ՔԸՆՅԵՌ ՈՂԱՊԴՆ ՊԿԴ- ՄՎՈւ-ՔՄՎՆ::
(3) ՈԶՆԱ ՔՆ ՀԿՈՒ ՉԱ ՈՂԵ ԱՅ ՔՊՃ ՈՒԴՈՒ ՄԱԾՄ ՔՊԻՆՅԵՌ ՔԱՄՆ ՔԱԼՊՎԵՌ ՔՊՃ ԶՊԸ

የኢትዮ-ርድሮ የዕለታዊ የስራውያን በሚደረግን የወሃድ ውስጥ በላይተነት ይገባችል ጥያቄ ለይሁ፣ እና የመከራከሪያ
ነጥበ በአትሞች በሚገኘው፣ የኢትዮ-ርድሮ ህዝብ የኢትዮ-ርድሮ ስጋጥር በተመለከተ ነው፡፡ የኢትሞች መከራከሪያ፣
የሚሰው የኢትዮ-ርድሮ ህዝብ በአትሞች ሲለምኖር በእርትራ ያሉ እና ይችቷ የሚኖሩባቸው ውስጥቷ ከክተማ የቅርቡ የፌርዴ
መቀለቀል አለባቸው የሚል ነው፡፡ ገን ይህ የቀጠናው የሕዝብ አባክ-ርድሮ ሆኖታ በደምበብ አለመረዳት፣ ወይም
ለሚሳሙን ይጠቀሙች በሚለውን ልላጥ የተከተለ አባባል ነው፡፡ እናይሁ-ርድሮ የመሳሰሉ የእንደዚ ወጥ በከፈረሰው
በተለያዩ እናይሁ-ጥንቃት ማስተ ውስጥ ተስማሚው እናይሟነቱ በስራው የታወቁ ነው፡፡ የባክር በር ውስጥ ለማግኘት ለባል
የኢትዮ-ርድሮ ህዝብ ለፍቃድ መጠቀም አለማስረዳለሁ በቻ ለፈጸም፣ ከዚም አላይ የእርትራና የጀበሮ ለውጭነትና
አንድነት የሚሰራሽር ነው፡፡ ከዚም ቅጥሎ፣ የአፍሪካ እናድነት ይርቃቻቸው የአለም አቀፍ ይገባች ቅ ሂሳብዎች በስራው
የሚሰራው ነው፡፡

ሰነተኞች የተኞችን ከፍል ለለ የባህር አካላት አተገባበሩ ይመለከታል፡፡ የተኞችን ውጤት እንደሚያመለከትው፡፡ አቶታዎች፡ የአሁር በር የመጠቀም መብት እንዲ የለለችን ማረቻች ለዕላዊነት ጥሩ የባህር ማዘኝ ቅርቡ የመውሰድ መብት እንደሬለት የተወቀ ነው፡፡ ምክንያቱም የእርትራን የዕዳ ቀናር ማዘኝ በግብር ያለትን ወደፊት በግዢል ቅርቡ የመውሰድ ቅልት መኖር ማለት፡ በቀጥታ የእርትራን ለዕላዊነትና የግብር እንደነት መደሪጊ ማለት ነው፡፡ ይህም በቀጥታ ከሚመለከትው ዓለም የቅርቡ የግብርን የልቦላውነትን ማስከበርያ ዓለም አቀፍ አካላት መማስ ማለት ነው፡፡ የዓለም አቀፍ የልቦላውነት ማስከበርያ አካላቶም የሚከተሉት ፍቃው፡ (1) በ 1964 በታወቂው የእርትራ uti possidetis መስረት በቅርቡ ማዘኝ ከተወረሰ ለዕላዊ የግብር ድንጋጌች መከበር በሀላም ማረቻት መከበር እንዳለባቸው፡፡ (2) በተባባሩት መንግስት ተርጉር የተደንገገውን ማረቻች ለዕላዊነትና የግብር እንደነትን በግዢል እንዳይደረጋ የሚለውን ዓንቀጽ 4፡ በተጨማሪም በዓንቀጽ 125 የተደንገገው የተባባሩ መንግስት የአሁር በር ተጠቁምነት አካል መስረት የባህር በር የለለችው እንደ አቶታዎች የመሳሰሉት ማረቻች የባህር በር የመጠቀም መብት እንዳለቸው ይደንጋጋለ፡፡ አካል በመለከት በተባባሩ የሚገኘትም በትብብር በሚደረገው የጋራ እርምጃ ነው፡፡ ይህም ከሆነ፡ የበለጠና ለሁላም ጥሩ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እሙን ነው፡፡ በተለይ የአቶታዎች ቀናር በር ተጠቁሚነት መብት ከእርትራ ወር በሚመለከት፡ የጋራ ተቁምና የግብር ለዕላዊነትና የግብር እንደነት በማይደርግ ሆኖታ በደረግ፡፡ ሆነባዊ የቁጥር የጋራ ነው፡፡

አራተኞች የጥናታችን ከፍል፣ የአንድ ማር የባህር በር አለመኖርና የእኔምማሪና የደህንነት እንደምታዋቸ በሚለው ያተከራ ነው፡፡ በጥናታችን ውጤት መስራት፣ አትጥቃቻ የባህር በር ባለቤት በላመሆኑዋ የህልውና ጥያቄ

እንደማያመጥበት ገምገመናል፡፡ እንዲያውጥ አ.ት.የክድያ በአከባቢው ካለ ወደበት የረቃቃቃ አይደለችም፡፡ ከእርተራ
ወደበት ፍምር በዘው የምትመቀመጥው አማራጭ ወደበቃቃ በአከባቢው እኩታ፡፡ የተሳለውን አማራጭ መጠቀም
ቻቻለች፡፡ በመልካም ትብብርና በእጻር የመስራት ፍላጊት በሁሉም ወገኖች እነዚህ ድረሰ፡ በስራው የሚችል ነው፡፡
በተለይ ይህ የወደበት ለመሆኑ የአንድ እንጂ የቦንግ (በቃቃ) ፍላጊት ማስየት ማለት ገን፡ እኩ እኩታዊና
የሚያዋጋው አይደለም በዘው አሳማኝ ምክንያቶች፡፡ እንዲያውጥ በዘው አጥብቀው የሚይፈልጉ መዝምና ጉዳቶች ይዘ
መምጣቱን አይቀርም፡፡ በተለይ የአንድ ለወ-ለዋ ህገር በሚፈቻቸውን ሁኔታ፡፡ መሰረታዊው የአንድ ህገር ከዚ
በፍጻው የሚይፈልጉ ከሆነ፡፡ ጉዳቱ ባለ ከርድ በዘው ነው የሚሆነው፡፡ በተለይ በዋናናት ከመረጃቸው የቅና ግዛት
የሞኑናቶች ወይም ከሌሎች ዘላም አቀፍ የባህር በር ትብብር አካላት ጽር የሚቻሪን ለሌማዊ፡፡ በሚመለከታቸው
አካላት ለታሳቢበት ይገባል፡፡

ስላለሁ፡ በእጻር ተቀባይ ማረጋገጫ እብይ በተደርጋሙ የሚነሳው “የህልውና ጥያቄ” መከራከሪያ ጉዳይ፡፡ በምንጫው
አፍሪካ ቅዱና ላይ ያልተረለገ መከናፈልና ማለቁያ የፊለው ማጠት እንዲፈጻር በር መከፈልት ለሚን ለለማቻል
እርምት በደረሰባበት ለሁሉም ይጠቃል በለን እንመከራለን፡፡ ለላለሁ “የህልውና ጥያቄ ነው” ተብሎ የገንዘር ለፊለውንት
በሚደርጉ መልካ ከመከራከሩ ይልቁ፡ ጉባኤ በጋራ ለማቅና ጥቅም፡፡ እንዲሁም የሚሆበዋ እና አካምናያዊ
መሆናቶች ትብብር በሚለው ለፊለው ለፊለው መልካም ነው፡፡ የተብብር፡ የአጻር መከራለት መደጋገፍ አስፈላጊነት በስራው
በሚፈለግበት በዘዴ በ21 ቀው ከፍለ ከዚ ዓለም፡ ለጋራ ለማቅና ተደጋግጧ መሰጠቱ የገድ ይለል፡፡ በተለይም እንደ
እርተራና አ.ት.የክድያ ዓለት በዘዴ ለንጠረቻች የተሰበሩ ህዝቦች መከከል፡ ለሁሉም መሰከ ተረዳድቶች ተማምር
የሚሰራ ሲሆ፡ ለሁሉም የሚበቃ ዕድገትና ጥቅም የሚያመጥ ለለሆነ፡፡ በገኘበት መልካም ነው፡፡ ለላለሁ አ.ት.የክድያን
መጨምር በአፍሪካ ቅናድ ያለት ሁገራት፡፡ በባህር በር ጉዳይ በለጀት ከማቅና ይልቁ፡ ወመስማቸው የገንዘር ጉባኤ፡
የሞኑናቶች አስተካድርና፡፡ የሚሆበ-ኤካድማ አስተካድር ድከመተቻቸውን ለመሽፈን የአመከንና ፍቃታ አለማድረግ-
በኢትዮ ይመረጋል፡፡ በተለይም ለሁሉም መሰከ ተረዳድቶች ተማምር የሚሰራ ሲሆ ለሁሉም የሚበቃ ዕድገትና
ጥቅም የሚያመጥ ለለሆነ፡፡ በገኘበት መልካም ነው፡፡ አስፈላጊነቱም ከሁሉም የለው ነው፡፡

በአጻቀል ማሞኑና መሰረት፡ የአ.ት.የክድያ የባህር በር ማቅና አለመኖር ለሀልውና ጥያቄ አለምሆነን በአ.ት.የክድያ
በተላ ግንዘብ በደረሰባበት የተሳለ ነው በለን እናምናለን፡፡ ለለ ለለምና የጋራ ዕድገት ለባልም፡፡ በአ.ት.የክድያ በተላ
የለው ግንዘብ የተሳለበት በመሆኑ፡ እርማት በደረሰባበት መልካም ነው፡፡ በለን ዕድገትና እንደገለት የመጠቀም፡፡

በመጨመሪያ ለጋራ መቆናቸና ለለው መቆናቸና ለጋራ በተናቸውን ተመርከለን የሚከተለትን ምክራ አስፈላጊ
እኩፍርበበን፡፡ (1) ለጋራ ለለው ትብብር፡ ዕድገትና ለፊለው ለጋራ፡ አ.ት.የክድያውን በአጻቀል ከእርተራ ወገኖችና
ለወ-ለዋ ሁገር ለማቅና መቆናቸና መቆናቸና እንዲለባቸው እናምናለን፡፡ (2) እርተራና ለለው ይሚመለከታቸው
የባህር ማቅና የአከባቢው ሁገራት፡፡ አ.ት.የክድያ የባህር በርን ለመጨምሩ ለሌላም አገልግሎት የመጠቀም፡፡
በሌላም አቀፍ የሚረጋቸው አገልግሎት የሚፈለግ መሰረት፡ አገልግሎት እንዲለባቸው ተገኘበው መተባበርና በተማና
ማዋል እንዲለባቸው ግንዘቡቸውን ነው፡፡ (3) በተለይ እርተራና አ.ት.የክድያ ለሁዝቦችው የጋራ ጥቅምና ዕድገት ለለ
በበናይ መንፈሰና ለሁዝቦች ትብብርና ለሞኑናት ማድረግ አለባቸው በለን እንመከራለን፡፡ (4) አ.ት.የክድያ
በወተዳደሪያ ይፈልና በተለይና የአፏርቸ መሰከ መጠቀም በሚለው የተሰበት አስተሳሰበ በመጠቀም፡፡ የቀድ ባህር
ይገባና ጥያቄ መመለስ መዋከር ከተቀመጥ ጉዳቱ በኢትዮ ለሌማዊ ሁገራ ለሚፈልጉ ለሌማዊ ሁገራ ለሚፈልጉ
በተሆኑና እናሰባበን፡፡ ይህም መሆኑ ይለበት፡ ለሁሉም አገልግሎት ለሌማዊ ሁገራ ዕድገት ለጋራ ነው፡፡ (5)
በቀመጥ ይለ ሁዝቦችና ሁገራ ለሌማዊ ሁገራ አቀፍ አ.ካምናያዊ ትብብርና ወ-ለዋ እንዲለባቸው እናምናለን፡፡ ይህም ለሌማዊ
በተላ ለሁሉም መሰከ መሰራት እንዲለባቸው እናምናለን፡፡ ይህም ለሌማዊ ሁገራ ዕድገትና
ለሌላም የሚመጠቀም፡፡ እኩለሁ እሌላ የተዘረዘሩትን ምክራ ሁለበት በተማና ከተሰራበቸው በዘዴ በአፍሪካ ቅናድ
ቀመጥ ዓለት ሁገራት፡፡ በተለይም በዘዴ አስተካድ በሚገኘና እርተራና አ.ት.የክድያ ሁለበት የሚያመጠት የተብብርና
የአጻር ማደግ ፍላጊት ጥሩ መንፈርድርና እንደማሆኑን እናምናለን፡፡

الملخص التنفيذي

في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي في 13 أكتوبر 2023، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن البحر الأحمر هو "الحد الطبيعي لإثيوبيا"، واعتبر أن امتلاك البحر الأحمر يمثل "قضية وجودية". وقد استندت مزاعمه بامتلاكه و/أو الوصول إلى البحر الأحمر إلى التاريخ، والجغرافيا، والديموغرافيا، والإثنية، والقانون، والعوامل الاقتصادية. كما أكد أن الجيل القادم يجب أن يجعل من امتلاك البحر الأحمر واقعاً، إن لم يتم ذلك في عهده أو من قبل الجيل الحالي، وهو ما يعادل زرع قبلة موقوتة. هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض استقلال وسيادة وسلامة أراضي إريتريا والدول الساحلية الأخرى في المنطقة. كما تُعرض السلام والأمن والتماسك في منطقة القرن الإفريقي للخطر.

تأسست فرقـة عمل البحر الأحمر استجابةً لهذه التصريحات، بهدف إجراء دراسات موضوعية وتحليلات معمقة لمختلف جوانب ادعاء إثيوبيا امتلاكها للبحر الأحمر أو حق الوصول إليه، ونشر نتائج هذه الدراسات عبر منشورات ومنصات مختلفة. تتـألف فرقـة العمل من تسعـة باحثـين إريتـريـين مستقـلين لا ينتمـون لأـي كـيان سـيـاسي. تم اختيار أـعـضاـئـها بنـاءـ فقط عـلـى الكـفاءـة الفـرـديـة، والـاهـتمـام والـخـبـرـة ذاتـ الصـلـة، والـمـشارـكة المـباـشـرة أوـ غيرـ المـباـشـرة فيـ هـذـا المـوضـوع. وبنـاءـ عـلـى الأـسـسـ التي تستـندـ إـلـيـها إـثـيوـبـيا فيـ اـدعـائـها، بـحـثـتـ فـرـقـةـ الـعـمـلـ فيـ أـرـبـعـةـ مـجاـلـاتـ رـئـيـسـيةـ: (1)ـ التـارـيخـ، (2)ـ الجـغـرـافـياـ،ـ الـديـموـغـرـافـياـ،ـ والإـثـنـيـةـ،ـ (3)ـ قـانـونـ الـبـحـارـ،ـ وـ(4)ـ الـاـقـصـادـ.

أولاً، بـحـثـناـ الأـسـاسـ التـارـيـخـيـ لـادـعـاءـ إـثـيوـبـياـ بـامـتـلاـكـ الـبـحـرـ الـأـحـمـرـ. استـعرـضـنـاـ التـارـيخـ الـقـدـيمـ،ـ بماـ فـيـ ذـلـكـ عـصـرـ مـكـلـةـ أـكـسـومـ،ـ لـتـوضـيـحـ التـرـاثـ الـمـشـترـاكـ لـمـجـمـعـاتـ الـمـنـطـقـةـ،ـ ثـمـ اـنـتـقـلـنـاـ إـلـىـ التـارـيخـ الـحـدـيثـ الأـكـثـرـ صـلـةـ،ـ خـاصـةـ فـقـرـةـ الـاـسـتـعـمـارـ الـأـوـرـوـبـيـ الـتـيـ رـسـمـتـ الـحـدـودـ الـحـالـيـةـ. تـأـسـسـتـ إـرـيـتـرـياـ كـمـسـتـعـمـرـةـ إـيـطـالـيـةـ عـامـ 1890ـ بـعـدـ اـتـفـاقـاتـ مـعـ زـعـمـاءـ مـحـلـيـنـ مـنـ العـفـرـ وـإـحـتـلـالـ اـحـزـاءـ اـخـرـىـ،ـ وـتـمـ تـحـدـيدـ الـحـدـودـ الـحـالـيـةـ بـيـنـ إـرـيـتـرـياـ وـإـثـيوـبـياـ مـنـ خـلـالـ سـلـسلـةـ مـنـ الـاـتـفـاقـيـاتـ بـيـنـ إـيـطـالـيـاـ الـاـسـتـعـمـارـيـةـ وـإـثـيوـبـياـ. بـعـدـ هـزـيـمةـ إـيـطـالـيـاـ عـامـ 1941ـ وـقـيـامـ الـإـدـارـةـ الـعـسـكـرـيـةـ الـبـرـيـطـانـيـةـ،ـ أـسـسـ الـمـنـقـفـونـ إـرـيـتـرـيـونـ أـحـزـابـ سـيـاسـيـةـ،ـ بـعـضـهـاـ مـؤـيدـ لـلـاـسـتـقـلـالـ وـالـبـعـضـ الـآـخـرـ مـؤـيدـ لـلـوـحـدةـ مـعـ إـثـيوـبـياـ. وـقـدـ أـدـىـ الـاـتـحـادـ الـذـيـ أـنـشـأـهـ الـأـمـمـ الـمـتـحـدـةـ بـيـنـ إـرـيـتـرـياـ وـإـثـيوـبـياـ إـلـىـ ضـمـ إـرـيـتـرـياـ بـشـكـلـ غـيرـ قـانـونـيـ،ـ مـاـ دـفـعـ إـرـيـتـرـيـيـنـ إـلـىـ بـدـءـ كـفـاحـ مـسـلـحـ عـامـ 1961ـ اـنـتـهـيـ بـاسـتـقـلـالـ فـعـلـيـ عـامـ 1991ـ. وـفـيـ عـامـ 1993ـ،ـ أـجـرـيـ اـسـتـقـاءـ بـدـعـ مـنـ الـأـمـمـ الـمـتـحـدـةـ أـكـدـ اـسـتـقـلـالـ إـرـيـتـرـياـ،ـ وـأـصـبـحـ عـضـواـ فـيـ الـأـمـمـ الـمـتـحـدـةـ فـيـ 28ـ مـاـيـوـ 1993ـ.

ثـانـيـاـ،ـ درـسـنـاـ مـسـأـلـيـ الـجـغـرـافـياـ وـالـدـيمـوـغـرـافـياـ وـالـادـعـاءـاتـ الـإـثـنـيـةـ الـتـيـ تـسـتـنـدـ إـلـيـهاـ إـثـيوـبـياـ فـيـ مـطـالـبـتهاـ بـالـوـصـولـ إـلـىـ الـبـحـرـ أوـ اـمـتـلاـكـهـ.ـ أـوـضـحـتـ تـحـلـيـلـاتـناـ وـجـودـ عـزلـةـ اـجـتمـاعـيـةـ وـسـيـاسـيـةـ وـاـقـصـادـيـةـ دـاخـلـ وـبـيـنـ دـوـلـ الـقـرـنـ الـإـفـرـيـقيـ بـشـكـلـ عـامـ،ـ وـفـيـ إـثـيوـبـياـ بـشـكـلـ خـاصـ.ـ كـمـ عـرـضـنـاـ ثـلـاثـةـ تـطـورـاتـ تـارـيـخـيـةـ مـتـرـابـطـةـ سـاـهـمـتـ فـيـ تـقـاـمـ الـعـزلـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ الطـبـيـعـيـةـ النـاتـجـةـ عـنـ الـظـرـوفـ الـمـنـاخـيـةـ وـالـفـيـزـيـائـيـةـ:ـ (1)ـ التـبـاعـدـ الـاجـتمـاعـيـ النـاتـجـ عـنـ توـسـعـ الـإـسـلـامـ فـيـ الـمـنـاطـقـ الـسـاحـلـيـةـ وـالـمـنـخـضـةـ،ـ مـاـ دـفـعـ إـلـمـبـراـطـوريـةـ الـأـبـيـسـيـنـيـةـ إـلـىـ الـجـنـوبـ وـالـغـربـ،ـ (2)ـ اـحـتـلـالـ السـوـاـحـلـ مـنـ قـبـلـ الـأـوـرـوـبـيـيـنـ فـيـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ وـتـشـكـيلـ كـيـانـاتـ سـيـاسـيـةـ جـديـدةـ،ـ وـ(3)ـ السـيـاسـاتـ الـتـنـمـيـةـ الـخـاطـئـةـ الـمـتـبـعـةـ فـيـ فـقـرـةـ مـاـ بـعـدـ الـاـسـتـعـمـارـ،ـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ التـقـاعـلـ الـحـدـيثـ مـعـ الـعـولـمـةـ.ـ أـمـاـ فـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـادـعـاءـاتـ إـثـيوـبـياـ الـمـبـنـيـةـ عـلـىـ أـسـاسـ إـثـنـيـةـ

العفر ، فقد أظهر تحليلاً أن سكان العفر لعبوا أدواراً محورية في مقاومة الاستعمار وفي نضال إريتريا من أجل الاستقلال. إن الادعاءات التي تقول بأن الأرضي الإريترية التي يسكنها العفر يجب أن تكون تابعة لإثيوبيا بسبب وجود غالبية العفر في إثيوبيا، تعكس انتقائية مربحة في منطقة تتخطى فيها العديد من الإثنيات الحدود الوطنية. كما أن هذه الادعاءات تنتهك سلامة أراضي وسيادة إريتريا وجيوبوتي، وتتعارض مع سياسات الاتحاد الإفريقي والمعايير الدولية.

ثالثاً، من الناحية القانونية، أثبتنا وفقاً لقانون البحار أن إثيوبيا الحق في الوصول إلى البحر، لكن ليس في امتلاكه. إن أي مطالبة بامتلاك سواحل البحر الأحمر الإريترية أو موانئها، أو التهديد باستخدام القوة، يُعد ادعاءً مباشرًا على سيادة وسلامة أراضي إريتريا. ويتعارض ذلك مع قانونين دوليين: (1) مبدأ "أوتي بوسيديتيس" (African uti possidetis) الإفريقي لعام 1964 الذي أكد على "سيادة وعدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار" ، و(2) المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر "التهديد باستخدام القوة ضد وحدة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة". كما أن القانون الدولي، وبالأخص المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر عبر الدول المجاورة، بما فيها إريتريا. لكن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يتطلب اتفاقاً مع الدولة الممر. وبالتالي، ينبغي تنفيذ هذا الحق من خلال اتفاق ثانٍ، قائم على حسن النية، بين إثيوبيا (الدولة غير الساحلية) وإريتريا (دولة العبور) بشكل لا ينتهك سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.

رابعاً، فيما يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية والأمنية، لم تُظهر تحليلاتنا أن إثيوبيا تواجه تهديداً وجودياً بسبب كونها دولة حبيسة. على العكس من ذلك، شهدت إثيوبيا نمواً اقتصادياً مزدوج الرقم من عام 1998 إلى عام 2018، دون استخدام الموانئ الإريترية. كما تستفيد إثيوبيا من قربها النسبي من عدة موانئ في دول مجاورة. على سبيل المثال، فإن المسافة من أديس أبابا إلى ميناء جيوبوتي أقصر فليلاً من المسافة إلى ميناء عصب الإريتري. وبخلاف العديد من الدول الحبيسة الأخرى، تساعد هذه القرب الجغرافي في إبقاء تكاليف النقل منخفضة نسبياً. كما أن دول الجوار الساحلية لم تذكر يوماً حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر كما نص عليه القانون الدولي. وتشير نتائجنا أيضاً إلى أن غياب قاعدة بحرية لم يشكل خطراً أميناً على تجارة إثيوبيا البحرية. وبدلًا من ذلك، تمنع التهديدات الأمنية الحالية لإثيوبيا من عوامل داخلية أكثر من كونها خارجية. وتشكل هذه التحديات الداخلية، وخاصة تهديدات بناء الدولة المستمرة، تهديداً لوحدة البلاد وسلامتها، وهي تحديات تتطلب اهتماماً وحلولاً عاجلة إذا ما أرادت إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية طويلة الأجل.

بشكل عام، كشفت تحليلاتنا الشاملة أن الأسس التي استند إليها رئيس الوزراء الإثيوبي والذئب الإثيوبي في المطالبة بملكية البحر الأحمر غير دقيقة وغير مدرومة بالأدلة.

وفي الختام، نقدم التوصيات التالية:

- (1) يجب على الإثيوبيين القبول باستقلال وسيادة إريتريا،
- (2) ينبغي لإريتريا والدول الساحلية الأخرى الاعتراف بحق إثيوبيا المشروع في الوصول إلى البحر والعبور، وفقاً لقانون البحري الدولي،
- (3) يجب على إريتريا وإثيوبيا الدخول في مفاوضات بناءة للتوصل إلى اتفاق ثانٍ يحقق مصالح متباينة للطرفين،
- (4) على إثيوبيا الامتناع عن التهديدات العسكرية واستخدام ورقة العفر في سعيها لامتلاك البحر

الأحمر ،

(5) ينبغي على دول المنطقة البحث عن حلول دائمة ومرحبة للجميع، مثل التفاوض على اتفاقيات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترتيبات الأمن الجماعي.

تُفصل هذه التوصيات في قسم "المخلص والاستنتاج" من المشروع. وتشدد على أهمية المفاوضات السلمية الثنائية أو متعددة الأطراف والتعاون بين الدول، ولا سيما بين إريتريا وإثيوبيا. ونحن نؤمن بصدق أن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي.